



ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุงไสล่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ตามประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และได้ทำการดำเนินการคัดเลือก ฯ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุงไสล่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุงไสล่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง

ได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ
๑	นายวิเชียร จำนงการ	๐๑

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองวังสะพุง จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกข้างต้น ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย (ก.ท.จ.เลย) พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง และเทศบาลเมืองวังสะพุง จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลา ๑ ปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเสด็จ สนธิมูล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
สังกัด โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุงไสล์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง  
แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	สอบได้ลำดับที่
๐๑	นายวิเชียร จำนงการ	๑

เทศบาลเมืองวังสะพุง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  
ลงมาตามลำดับ และมีระยะเวลาการขึ้นบัญชีไว้ กำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

๑. บุคคลผู้นั้นได้ขอสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
๒. บุคคลผู้นั้นไม่มีมารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบ ฯ ตามวันเวลาที่  
กำหนด ซึ่งเทศบาลจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
๓. บุคคลผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่กำหนดเวลาที่  
บรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

(นายเสด็จ สนธิมูล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง